



สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานการประชุม โทร. 2024

ที่ มอ 001/794

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เสนอต่อที่ประชุม ทปอ.)

เรียน อธิการบดี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้รับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เสนอต่อที่ประชุม ทปอ.) แล้ว ที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ขอให้คณะ/หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารการประชุม ก.บ.ม. วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องโครงการและภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ได้เสนอต่อที่ประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562) ในเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบ (ซึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

2. ขอให้กองแผนงานจัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารและคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องเตรียมความพร้อม บทบาทและทิศทางของ ม.อ. ภายใต้กระทรวงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

อนึ่ง สำหรับระบบงานสารบรรณ หนังสือภายนอกของมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนรหัสตัวพยัญชนะจาก ศธ เป็น อว และเปลี่ยนเลขที่หนังสือใหม่ ซึ่งขณะนี้คณะ/หน่วยงานสามารถจัดทำหนังสือภายนอกโดยใช้เลขที่หนังสือ ศธ 0521/.... ไปพลางก่อน ทั้งนี้ หากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการกำหนดเลขที่หนังสือของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว กองกลางจะรีบแจ้งให้คณะ/หน่วยงานได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป และได้แนบเรื่องเดิมคืนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สำเนาเรียน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ทุกคณะ/หน่วยงาน ทั้ง 5 วิทยาเขต